

ตามที่ มีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โดยไม่ระบุชื่อ หรือ เลขประจำตัวสอบ มีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประกาศรับ สมัครสอบคัดเลือกปรับเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเป็นตำแหน่งนักจัดการ งานทั่วไปปฏิบัติการ ซึ่งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เห็นว่า สำนักงานสภา เกษตรกรแห่งชาติมีประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการอยู่แล้ว และได้ เรียกบรรจุไปแล้วถึงลำดับที่ ๑๙ จากที่ขึ้นบัญชีไว้ ๑๖๑ คน นั้น

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอชี้แจงให้ผู้สอบแข่งขันที่ได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักจัดการ งานทั่วไปปฏิบัติการ ทราบดังนี้

๑. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการไว้ จำนวน ๑๖๑ คน ตามประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการสอบแข่งขันจากบุคคลภายนอกที่จบปริญญาตรีขึ้นไปเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในกรณีที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการว่าง ซึ่งจะเรียกบรรจุตามลำดับที่สอบขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งขณะนี้เรียกบรรจุไปแล้วถึง ลำดับที่ ๑๙

๒. กรณีตามประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกปรับเปลี่ยนสายงานของตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเป็นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกปรับเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเป็นตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อปรับเปลี่ยนสายงานให้กับพนักงานภายใน ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีวุฒិการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งเดิมพนักงานดังกล่าวไม่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี แต่ปัจจุบันได้จบ การศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานภายในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในเลขที่ตำแหน่งเดิมของพนักงานที่ นั่งครองอยู่แล้ว ไม่ได้สอบเพื่อไปบรรจุในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปที่ว่างเหมือนกรณีตามข้อ ๑

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ